



หนังสือพิมพ์ โลจิสติกส์

บทสว.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 47 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ราคา 9 บาท

ข่าวเด่น

เชิญชวนพิชิตยอดดอยหลวง	หน้า 3
เดือนถูกหลอกไปทำงานออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์	หน้า 3
ผ่าตัดต่อกระดูกเจลิมพระเกียรติ	หน้า 6
เปิดเรือสำราญยูงทอง 1	หน้า 6
ผวจ.ชร.แถลงผลงาน "อมรพันธุ์ 01"	หน้า 7
ทหารเรือ ชร.จับไม้เถื่อน	หน้า 7
มฟล.เปิดโลจิสติกส์สนองตลาด	หน้า 9
ชร.จัดพิธีรับศพครูจูลิงสมเกียรติ	หน้า 10
ขนส่ง ชร.จัดประมูลทะเบียนรถสวย	หน้า 10

1/บริการ

หน้า ๕

เปิดโลจิสติกส์สนองตลาดอุตสาหกรรม

เพื่อให้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับนานาประเทศ สำหรับภาคธุรกิจบริษัทต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร โดสงวน คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่ จากความสำคัญดังกล่าวทำให้สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เปิดหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับปริญญาโทขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งทางภาคปฏิบัติและภาควิชาการหลักสูตรฯ ไม่เพียงแต่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย เช่น กฎหมายโลจิสติกส์ การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นสหสาขาวิชา ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมุ่งเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้

ปฏิบัติงานได้จริง หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของมฟล.ถูกออกแบบมาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ทราบดีว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังเอื้อให้นักศึกษาสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ มฟล.ยังมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น เบลเยียม และเยอรมัน ดังนั้นผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนไปทำโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์/หรือศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มฟล.มีความร่วมมืออยู่ด้วย ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะจัดการเรียนการสอนที่หน่วยประสานงานมฟล.กรุงเทพฯ อาคารปัญญาภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ กำหนดรับสมัครตั้งแต่มันถึงวันที่ 20 ก.พ. 50 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6103 ถึง 4 หรือที่ <http://www.mfu.ac.th/logistics>